

เกษตรฯ เปิดบ้านงานวิจัย “วิชาการเกษตรก้าวไกล ใต้ร่มพระบารมี” ร่วมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณชน เปิดอบรมอาชีพ เพิ่มทางเลือก สร้างรายได้ ดีเด่น 28 ก.ย. - 1 ต.ค.นี้

นายเฉลิมพร พิรุณสาร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิด งานวิจัย กรมวิชาการเกษตร ภายใต้หัวข้อ “วิชาการเกษตรก้าวไกล ใต้ร่มพระบารมี” ว่าในระหว่างวันที่ 28 กันยายน - 1 ตุลาคม 2554 นี้ กระทรวงเกษตรฯได้กำหนดจัดงานดังกล่าวขึ้น ณ บริเวณกรมวิชาการ เกษตร จตุจักร กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่อง ในวโรกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา และในโอกาสครบรอบ 39 ปีกรมวิชาการเกษตร พร้อมเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตรสู่สาธารณชนซึ่งล้วนเป็นผลงานวิจัยที่สามารถนำมา ประยุกต์ใช้ได้จริงในการประกอบอาชีพ

นายเฉลิมพร กล่าวว่า การเปิดบ้านงานวิจัยครั้งนี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การจัดแสดง นิทรรศการผลงานวิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร เช่น พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการเกษตร กระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชจากวิชาการสู่อุตสาหกรรม เครื่องอบไอน้ำชาเขียว พืชอาหาร และพืชพลังงานทดแทน พืชผักปลอดภัยส่งออกทั่วโลก พืชท้องถิ่นภาคใต้และพืชไร่พันธุ์ใหม่เพื่อชาวใต้ พืชสวนพันธุ์ดีเทคโนโลยีเด่น พืชไร่เพื่ออาหาร ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายทางการเกษตร และการ บริการออกใบรับรองสุขอนามัยพืช อีกทั้งยังมีนิทรรศการเกี่ยวกับปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์กับการผลิตพืช พริกแห้งปลอดเชื้อราด้วยฤทธิ์กระเทียม พืชไบโอเทคในสภาวะโลกร้อน ธนาคารเชื้อพันธุ์พืช มหัศจรรย์พันธุ์ เห็ด การจัดสวนเห็ดเมืองหนาว เพิ่มพืชพันธุ์ใหม่ทดแทนพืชใกล้สูญพันธุ์ การจดทะเบียนคุ้มครองพืชพันธุ์ ใหม่ และกระบวนการอาหารปลอดภัย เป็นต้น

“ขณะเดียวกันยังมีการจัดสาธิตและอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและ สามารถประกอบเป็นอาชีพได้ เช่น การผลิตน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ การผลิตน้ำมันและโลชั่นจากงา การผลิตตุ๊กตายาง การทำโยเกิร์ตกล้วย การทำอ้อยงบ การทำพิวรมังคุด การทำมะม่วงแช่อิ่มและอบแห้ง การชงกาแฟเป็นอาชีพและสูตรการชงกาแฟแบบต่างๆ การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืช การทำชา สมุนไพรและอาหารจากสมุนไพร การทำลูกประคบและยาเหลือง การร้อยมาลัยกล้วยไม้ การจัดสวนใน แนวตั้งอาคาร การทำเครื่องดื่มจากผัก การผลิตช็อคโกแล็ต และการทำสบู่ ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้ารับการ ฝึกอบรมได้ภายในงานโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการสร้างอาชีพสร้าง รายได้ให้แก่ผู้สนใจได้” นายเฉลิมพร กล่าว

ปลัดกระทรวงเกษตรฯ กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ยังได้รับความร่วมมือจากกรมการข้าว และกรม หม่อนไหม มาร่วมกันจัดนิทรรศการและจำหน่ายผลผลิต รวมทั้งผู้บริหารการดำเนินงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิม พระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 ร่วมจัดกิจกรรมแนะนำงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2555 ซึ่งเป็นงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่จะจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 - 15 กุมภาพันธ์ 2555 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย